

Công việc hàng ngày của Mussolini

(Tiếp theo trang 2)
Không ăn hơi thở kia. Nhưng không, Mussolini hàng ngày thường có thì giờ rảnh, có khoảng nhàn nhàn như thường, mới là đáng phục cho i không tin thấy xem tới họ rõ đời này.

Công việc hàng ngày của Mussolini

Mỗi bữa sớm 6 giờ, ông ta dậy, cởi ngay một giờ, rồi về ăn mai, ăn xong, xem những tờ tài riêng của nơi gửi đến.
9 giờ ra Quốc vụ làm việc và tiếp kiến thư trưởng của bộ và tham mưu đáng quần cá 7 người, mỗi người báo cáo công việc trọng yếu chỉ trong 5 phút đồng hồ. Vì nói những đơn rất trọng yếu trong 5 phút đồng hồ là xong, ngoài 5 phút không phải là việc quan hệ, ông ta không cần nghe nữa, (người Nam ta có bài ngữ 3 giờ đồng hồ mà không nói cái gì nghe được.)
Tiếp kiến xong, phê duyệt công văn, công việc cũng không nhiều, vì việc thường đã có thuộc hạ như đồng lý văn phòng, bí thư, ty trưởng và thư trưởng đã xem xét làm xong cả, những cái trình lên ông ta chỉ là cái trọng yếu. Và lại, những sự tình do 6 thế trưởng và bộ tham mưu báo cáo bằng miệng, ông ta không cần nghe mà thôi, chính trong khi nghe đó, bản tình của vào đó một cách đáng kể.
Đến lại tiếp kiến các nhà quan yếu khác công nghị viện thường hạ nghị viện và vương tộc, qui tập, tôn giáo cả nhân vật các phương diện.
12 giờ, chính trưa, về nhà ăn trưa, ăn trưa xong, công các con cháu nội ngoại và dứa con gái bé của ông ta cũng đều đến, làm mãi, thời chơi như trẻ con một cách bình thản vai vể.
Đọc, khẩy vài bản đờn, ông ta không chỉ một tay chơi đờn, lại là một tay khẩy đờn hay.
(Còn nữa) M. V. thuật

VIỆC TRONG NƯỚC

TRUNG-KY

Cơn bệnh ghim kim may vào áo, bị kim đâm nát vào sườn

HUI. - Tại phòng đường người mà (mẫu quần thường dùng của ông là 10 tuổi, tên Hòa quần áo sơ sài, huyện Thanh thủy, bị một hạt dẻ 10)

Nguyên nó may đã, của kim có ghim vào vết áo phía tay trái rồi nằm ngửa, chẳng may khi ngủ mê, lăn lộn thì anh kim đâm nát vào sườn. Ngày 3 Decembre này, đem lên nhà thương, ngày sau qua thấy phải mổ lấy kim đâm vào sườn. Bên cạnh quách có sưng bự một lấy được cây kim.
Hiện cơn bệnh vẫn mạnh thường.
Ba con may vá, hãy xem chuyện con bé bị mũi phòng sự rồi rơ.

Thầy

Tiếp đãi bạn hàng thế à!
Lúc 8 giờ chiều cả hội 13 Decembre này, một người trai độ trên 30 tuổi, mặc áo vải trắng cao, quần vải trắng cao, vừa nằm xuống vào hiệu V. H. ở đường Mirador 9 là một hiệu bán rượu và thuốc lá, bỏ ra 5 xu mua thuốc lá, và nói: « Ban rờ cho tôi được bán đất nghĩa là chỉ có thế, mà người trong hiệu kỳ này làm quái lắm em anh.»
Anh em anh này, không là làm thuốc, có nói đi nói lại một vài lời, thì người trong hiệu kia tức giận và nói xong, định cho ông... may có một người thiếu niên cũng áo vải trắng, quần vải trắng, chạy vào sờ tay họ qua đi.
Không phải bình.

P. V.

Mua một cái điều OJ50, bị 8 tháng tù

THANH-HÓA - Ở làng Đồi thế phủ Đàng Sơn, cai tổng Bàu-Hà - Tuyến mua một cái điều OJ50 của một tên bán rong. Đồng thời ông Bàu-Hà làm thuế ở huyện Quảng hương bị mất cấp, có trình về Cẩm xa bất thần nghĩ hai tên đó ăn ăn trốn. Việc tra xét được tên này, thì có người đến xách ông Bàu-Hà ra rằng cái điều của ông có người đem bán cho ông Cai Tuyến. Tên Bàu-Hà ở làng Đồi thế phủ Đàng Sơn, đi nhà tù cái điều của mình đã mất. Thế rồi việc đưa vào nhà ông Cai Tuyến nói là con trai của ông Bàu-Hà-Hương mua, cho ông không biết ngày 3-12-36, tòa án cấp Thanh hóa, tuyên án phạt giam Bàu-Hà-Hương 8 tháng tù, Bàu-Hà-Hương sau sau ra kháng án, chưa rõ bộ có y không.
Nhưng lương thiện thoát hay không sau làm gì, say rồi mua lăm các gian, đến trước tòa ngay vật mà định tội thì cũng vậy, 5 xu chỉ OJ50 thì bị phạt đến 8 tháng tù, rõ là cái của lợi quá!

Đàn kiện bảo vệ áp bách HÀ-TINH - Chúng tôi đến hai Giáp Bàu và Giáp Nguyễn ở làng Đồi thế phủ, (xem qua trang 3 cột 3.)

Muốn bán

Một cũ nhà lều N° 125 quai Đàng-ba Hạc. Giá 1780\$00. Bất tại Bán báo

CÁCH TRỒNG CÂY DƯƠNG-LIỆU (FILAO)

Nước Việt-nam ta về mạn biển thường có đất cát hoang, mảnh mông trơ trụi. Mưa bà cái bị an nông tựa lửa cháy, khi có gió, cát bay lấp mắt màng nhà cửa. Khi hậu ở bờ biển có ảnh hưởng tới, nhưng đời khi bão lớn, nước dâng, không phương gì được, chân nuôi, người ta không thể sinh cơ lập nghiệp được.
Lâu nay nhà nước để tìm được một thứ cây trồng đất cát bờ biển: cây Phi-lao.

Khi mới trồng ở đồng cát hoang bờ biển, phải giữ cho cát bay không lấp được cây con nhỏ. Lấy cành cây hoặc tre nứa, ghép thành hàng rào, cắm xuống cát theo bờ biển, cách một nước chừng trăm thước. Dần dần cát phủ thành một bức tường; sau hàng rào đó, trồng Phi-lao.
Hơn ba mươi năm nay ở bờ biển xã Trung kỳ, xã Kiềm làm để gây được nhiều khu rừng Phi-lao xanh tốt.

Những nơi cây người ta tới lập nghiệp mỗi ngày một lộng nhờ có rừng Phi-lao che gió, chắn nước mặn, đất cát hoang dần dần biến đổi rộng rãi, đất chân nuôi. Đạn bà con trở hàng ngày vào rừng, lượng canh là kho về dùng quanh năm không mất mùa mùa cải. Nhờ vậy, khi hậu nơi đó đỡ gay gắt khô hạn, cây cối rườm rà, ít điểm cảnh khô hạn được vai một và để thành mấy chỗ nghỉ ngơi như lùm-sườn, cửa Lò, cửa Tùng, cửa Thuận, Mỹ-khê (Tourane) v. v.
Cây Phi-lao là thường gọi là cây Dương-liệu hay cây Sa-mộc, coi tựa cây thông, cành thì mảnh giòn và nhỏ dài và mềm hơn là thông, rễ ăn sâu. Gỗ rắn, trắng, dùng làm cột wood và than củi tốt; các mỏ ưa dùng làm ván chống hầm cho đất khỏi sụt.

Phi-lao trồng xa biển cũng được. Muốn trồng nó phải lấy hội cây ở gần. Kiểm nơi có giống cây loại cây mập, thẳng, tốt, mùa trái chín (tháng năm tháng sáu ta) hái trái lớn tốt, rồi trộn nước rồi phủ vào, phơi khô, trải một lớp cát, bỏ vào sàng, sàng bột loại xuống dưới rỗ, cho vào sàng, chôn.

Cấy thẳng vào, đầu tháng bảy, cây bừa đất cho nhỏ làm rõ cho con như rỗ, đổ cát cho khỏi bị nước mưa ngập, trộn phân bón với đất xới đều. Được ngày mai trời có chút mưa bụi cũng hay, sáng sớm

giao bột như cát. Vì hạt nhỏ nhẹ, phải trộn với cát và phân đập nhỏ rồi sẽ gieo. Một rỏ rộng một thước rưỡi, dài mười thước tây, dùng một cán bột (hoặc một phần tư thùng dầu lửa) (Hội hội cây đều thì được chừng 12,000 cây). Đeo xong tưới nước rồi phủ một lớp cát với phân, lại tưới; làm thế nào cho cát lấp mới thôi.
Thấy có kiến, mỗi ngày về chiều rải dầu lửa quanh rỏ cho kiến khỏi tới. Một ngày hai lần tưới nước, buổi sáng tinh sương và chiều tối.
Ba tháng sau (tháng mười một tháng chạp) bãi mưa bão; làm vườn cây, bừa đất cho nhỏ, làm rỏ thấp hơn mặt đất, để khi mưa nước tự, thấm đất trong rỏ, và khi nắng đất đỡ khô hơn. Rỏ đánh rộng một thước dài hai thước; rỏ rộng cách rỏ kia năm mươi phân tây.
Ngày mai trời, có mưa bụi, bừa cây ra cây; phải cần thêm để rỏ cây khỏi đứt; mỗi rỏ cấy bốn hàng, cây cách nhau từ 20 phân tây trở lên. Lấy khúc gỗ to bằng ngón chân cái vót nhọn, dài vừa hai cây cách nhau, dùng để vát và dài lỗ cây cây. Mỗi lỗ bỏ một nhúm phân hoi, đặt cây cho rễ thẳng rỏ; lấp đất. Mỗi tuần lễ xới đất một lần cho đất hết hơi, nhờ có đất sâu. Mỗi ngày hai lần tưới, sáng sớm và chiều tối.
Cây lớn tới bột tưới dần dần nghĩa là tưới cho cây đủ sống, dưỡng cây cao vừa một thước tây thôi, đến khi trồng cho đi.

Tháng chín tháng mười có mưa chờ cho hết mưa bão hay trời u ám đem Phi-lao ra trồng.
Lúc bừa đất, đào một cái mương ở đầu rỏ sâu độ 3, 4 mươi phân tây, lấy xuống đất cây; dùng đũa dũi rỏ và lấy bùn đất đem ra cho lỗ vào sâu độ rỏ trồng.
Lỗ đào vòng 50 phân tây, sâu 60 phân. Đất cát khi nào trồng thì đào, còn như đất thịt rỏ đào sâu một thước trước. Trồng 4 cây một mương chừa một thước ở đầu rỏ đất cây; cây cách cây kia 3 hoặc 3 thước rưỡi tây.
Giữ đất khỏi bay thì trồng dày hơn nữa. Trồng cách như vậy coi đẹp mắt.
Lúc trồng, đặt cây trong lỗ thấp hơn mặt đất độ chừng 15 phân tây, để rỏ thẳng, cây ngay ngắn, cho một lớp phân xuống đáy; đổ đất rồi lại một lượt phân nữa và lấp đất.

Quanh chuyện đình công

Thợ nhà in Ngô-từ-Hạ
Sáng hôm 9 Decembre, thợ nhà in Ngô-từ-Hạ ở Hanoi cũng đình công, gửi câu: tăng lương, để lại số 88 giảm, phát lương đúng ngày, làm theo đúng luật lao động.

Chả nhà in và thợ đang đình công.

71 người thợ bị bắt ở tòa trường-trị

Thợ mỏ ở Hongay đình công, ngoài mấy người bị bắt giam ở Hải-phông, nay theo Trung-bắc-lào-vấn sẽ ra ngày 9-12-36 thì tất cả 71 người bị bắt, mà 20 người đang giam ở Môn-dương. 71 người này sẽ ra tòa trường trị Hải-phông sẽ họp ngay mai.

Người làm ở xe điện và autobus (Saigon)

Sau cuộc đình công của lao động ở đêpát xe điện ở Gò Vấp, thì sáng 7 Decembre, người làm xe điện và autobus ở Saigon cũng đình công. Những người contrôleur Tây phải cầm lấy máy và kiểm soát phôi nhập nghiệp thế vào.

100 thợ ở sở Thương-khẩu nhánh Xóm nhiều

Ngày mai 9 Decembre, 100 dân thợ ở sở Thương-khẩu nhánh Xóm-nhiều (Saigon) đưa đình công vì có người cai bị đánh sao đó. Thợ lại còn xin tăng lương nữa.

Tin đường sá

Theo tin của sở Công-chánh gửi ngày 13-12-36, con đường từ Diêu Trì đi Chi Thành ngang qua La Hải, nơi có số 63 hiện không đi được.

Đánh đổ chung quanh thân cây cho trống như cái thùng, để khi tưới hoặc mưa, nước đọng cho cây xử nước.
Chưa ít cây, nhất là những cây còn nhỏ, phòng thay những cây bị hư hỏng. Một vài tháng sau đem tưới hết cây chữa lại.
Ta nên kịp khai khẩn đất cát hoang gây thành rừng Phi-lao. Trong năm mươi năm đã có hoa lợi và giúp cho nghề làm ruộng khỏi bị bế tắc, cắt đứt nước đưng. Một việc có ích hơn ta chẳng lẽ bỏ qua.

VŨ-TRUNG-KỲ

Xem cách trồng cây Phi-lao trên công phu hơn dân miền nguồn ta trồng quê, ở miền đất hoang cát trắng, không trồng cây gì được mà có thể cấy Phi-lao này, tương cũng nên trồng, nhưng công phu trồng đó, người riêng thật khó làm nổi.

L. T. S.

Sở báo chí và sách trong nước

Cứ theo bản tổng kê trong «Quan báo» thì phòng soạn các sách, báo chí trong vòng tam cá nguyệt thứ nhất năm 1936, tiếp được cả thấy 99 tờ báo và 166 tập kỷ yếu và tập chí viết bằng các thứ tiếng. Nếu tính cả 166 cuốn tập chí xuất bản hàng năm từ con số ấy tổng cộng là 462 tập. So với các kỳ khác thì số nhất trình viết bằng chữ Pháp là tăng số. Công trong tam cá nguyệt thứ nhất và thứ nhì năm 1935 chỉ có 42 tờ nhất trình Tây thời, mà năm nay tới 46 tờ. Đó là kể về số các tờ tạp chí xuất bản có kỷ hạn.
Còn như sách xuất bản không có kỷ hạn thì tam cá nguyệt thứ nhất năm 1936 có 465 cuốn, kém hơn năm ngoái (524 cuốn) Trong số kỳ thứ nhất viết bằng quốc văn chiếm tới 80 phần trăm.

(Trung-Bắc Tân-Văn)

Chính sách ngoại giao của Chính phủ Nhật

Đông-kinh, 9-12. - Theo thông tin Do-mai, thì các báo công kích chính sách ngoại giao của Chính phủ Công-Độc, thứ nhất là chính sách đối Hoa và đối Nga. Hàng chục phái sự Nội các đã. Các chính đảng Nhật cũng rất đố kỵ các vấn đề Trung Hoa và Nga. Các tờ báo chính của Nhật đối với hai nước ấy sẽ tiếp nhất và cực kỳ quyết tâm.
Có một tờ báo công kích trong cuộc hội đàm của Thủ tướng, Ngoại giao cũng không ngoại lệ. Ông này có phần trách nhiệm phủ và những sự thất bại trong chính sách đối Hoa và Nga. Ngoại giới ra thì ông kỳ chỉ dựa vào. Ngoại giao cũng không quên rằng ông sẽ tiếp tục với Chính phủ và các chính quan, và Ngoại giao cũng không quên rằng các cuộc đàm phán ở Nam kinh không có kết quả gì, nữa, cũng chưa phải là thất bại hẳn hẳn.
Về cuộc xung đột ở Tây viễn, Ngoại giới cũng không quên rằng những cuộc đàm phán ở Nam kinh không có kết quả gì, nữa, cũng chưa phải là thất bại hẳn hẳn. Về cuộc xung đột ở Tây viễn, Ngoại giới cũng không quên rằng những cuộc đàm phán ở Nam kinh không có kết quả gì, nữa, cũng chưa phải là thất bại hẳn hẳn.

THƠ TÍN

Cùng mấy người đàn làng Fàng an, Mộ đước, Quảng ngãi

Được hỏi câu ông nói ở mấy trăm học làm mà học học cường tư tức là 5 năm nay không biết. Tây các ông bày làm đơn bản với quan địa phương trước đi.
Ô. Ph. n. S. Cao hàng
Ông có lòng tốt đối với T. D. cầm ơn, song hiện nay chưa nhận tới ông được. Khi nào rảnh, ông có viết thư hỏi gì gửi lại, xin đừng đáng, báo báo vai lòng ủng hộ ông.
T. D.

BÁ = TƯỞC MÔNG = THẾ = TÔN

(LE GOMTE DE MONTE-ORISTO)
PHÁP - QUỐC LỊCH SỬ TIỂU THUYẾT

Tác - giả : Alexandre Dumas Số 119 Dịch - giả : Nam-Son
Hòn này đây. Hòn ngọc này vì xoi bóng trong ruột nên mất đi phần nữa giá trị của nó, nhưng lại được tiện về cách tôi muốn dùng nó.
Ai nghĩ đến sống sót, nhìn trần bá trước; bà trước nói cách rất tự nhiên, một lẽ là ngài nói thiệt, một lẽ là ngài điên; nhưng đó có sẵn hòn ngọc anh đang nắm trong tay đó làm chứng nên tự nhiên si cũng nhận là ngài nói thiệt.
Đồ-bờ-ray hỏi :
- Hai vị hoàng đế ấy lượng lại về những gì ?
Bà trước trả lời :
- Đức Đại-Hoàng-đế tha tội cho một người đàn bà; đức Giáo-hoàng thì miễn chết một người đàn ông. Bây giờ, tôi có thể tự phụ rằng tôi cũng có thể lực không kém gì các vị vua chúa hết.
An-bê lại nói :
- Chính bà trước cứu sống Bep-bi-nô phải không? Bà trước để thì quyền an xã của ngài cho nó đó phải không?
Bà trước vừa cười vừa trả lời :

— Có lẽ.
An-bê lại nói :
- Thưa bà trước, tôi có nói cho các bạn của tôi đây biết trước bà trước là một người có văn nói rất dễ mê, nhưng các bạn khó tin lắm, ít tin những gì mà các bạn chưa nghe thấy đến, mặc dầu là sự thiệt không ai chối cãi được. Bây giờ vẫn nói của bà trước thế nào, các bạn đã biết rồi. Còn một việc nữa, thì xin bà trước làm ơn chừng luôn cho : xin bà trước nói rõ cho các bạn biết vì tôi bị kẻ cướp bắt, và nếu không có bà trước can thiệp giúp cho, thì có lẽ bây giờ tôi đã nằm ma dưới hang Xanh-xe-bát-ziêng chứ còn đâu mà với các bạn ăn đây.
Bà trước nói :
- Từ trước để hứa với tôi rằng không bao giờ đi động đến chuyện không đáng gì sự.
- Thưa bà trước, không phải tôi, chắc là người nào cũng có mang ơn bà trước như tôi mà bà trước làm với tôi. Nhưng thì sao cũng xin bà trước kể lại đôi chuyện ấy cho nghe, vì tôi chắc trong chuyện ấy

tôi biết ít hơn bà trước nhiều lắm.
- Từ trước đóng một vai quan trọng nhất trong lần tưởng ấy, thế tất từ trước phải biết nhiều hơn tôi, không nữa cũng bằng tôi chứ lại.
- Xin bà trước hứa sẽ kể lại những điều bà trước biết, sau khi tôi kể những điều tôi biết.
- Phải lắm.
An-bê bắt đầu kể chuyện :
- Điều đáng kể hơn : trong ba ngày hội vui tôi cầm chắc thế nào cũng được cái hân hạnh làm quen với một cô con gái giống Tuy-ly hoặc giống Bô-bê, tã ra tôi chỉ bị một người gái quê trên chợ mùi. Điều đáng kể hơn nữa : tôi lại nhận làm một tên la-lia chừng mươi lăm mươi sáu tuổi, chưa có râu, hình vóc yếu ớt làm người gái quê ấy; đến khi tôi ôm vai nó mà hun thì nó lại chia sang vào cỗ tôi, và cùng với mấy tên tên-la-lia khác tôi tới vào hang Xanh-xe-bát-ziêng. Vào hang ấy, tôi gặp tên tướng cướp; tên tướng cướp này có học thức lắm, nó đọc đến sách «Mấy lời bình phẩm của Xê-đô-s

làm như thế, tôi tha quách hết.
Bô-sán vừa cười vừa nói :
- Nhưng chắc bà trước có buộc nó sau đừng làm đại nữa chứ, và chúng nó giỏi giữ lời hứa quá!
Bà trước trả lời :
- Không, tôi chỉ buộc nó một điều kiện là phải trọng tôi và người nhà tôi. Với các nhà tên tên, số hội như các ngài, điều tôi sắp nói đây hẳn là là tại tại, không nghe được, nhưng tôi cứ nói thiệt, tôi không bao giờ nghĩ đến người đồng loại, tôi không bao giờ bình vực cái xã hội không hề bình vực tôi mà lại còn mưu hại tôi luôn luôn nữa là khác.
Rờ-mô là lớn lên :
- Ấy là lần đầu tiên tôi nghe một người có đủ can đảm mà công nhiên tuyên truyền các nghĩa vị kỷ! Mát-xi-mi-liêng nói lời !
- Ở rã bà trước cũng có lòng chân thật ngay thẳng; nhưng tôi chắc rằng bà trước không hề bình vực đi có lần làm trái nguyên tắc, ai vào đây bày tỏ đó.
Bà trước thỉnh thoảng liếc nhìn Mát-xi-mi-liêng, và chàng thanh niên này để phải hai ba lần cười mỉa màng để tránh cặp mắt của bà trước. Nghe lời Mát-xi-mi-liêng như trên, bà trước nhìn trực chỉ vào chàng mà hỏi :
- Sao tôi làm trái với nguyên tắc ấy ?
(Còn nữa)

làm như thế, tôi tha quách hết.
Bô-sán vừa cười vừa nói :
- Nhưng chắc bà trước có buộc nó sau đừng làm đại nữa chứ, và chúng nó giỏi giữ lời hứa quá!
Bà trước trả lời :
- Không, tôi chỉ buộc nó một điều kiện là phải trọng tôi và người nhà tôi. Với các nhà tên tên, số hội như các ngài, điều tôi sắp nói đây hẳn là là tại tại, không nghe được, nhưng tôi cứ nói thiệt, tôi không bao giờ nghĩ đến người đồng loại, tôi không bao giờ bình vực cái xã hội không hề bình vực tôi mà lại còn mưu hại tôi luôn luôn nữa là khác.
Rờ-mô là lớn lên :
- Ấy là lần đầu tiên tôi nghe một người có đủ can đảm mà công nhiên tuyên truyền các nghĩa vị kỷ! Mát-xi-mi-liêng nói lời !
- Ở rã bà trước cũng có lòng chân thật ngay thẳng; nhưng tôi chắc rằng bà trước không hề bình vực đi có lần làm trái nguyên tắc, ai vào đây bày tỏ đó.
Bà trước thỉnh thoảng liếc nhìn Mát-xi-mi-liêng, và chàng thanh niên này để phải hai ba lần cười mỉa màng để tránh cặp mắt của bà trước. Nghe lời Mát-xi-mi-liêng như trên, bà trước nhìn trực chỉ vào chàng mà hỏi :
- Sao tôi làm trái với nguyên tắc ấy ?
(Còn nữa)

làm như thế, tôi tha quách hết.
Bô-sán vừa cười vừa nói :
- Nhưng chắc bà trước có buộc nó sau đừng làm đại nữa chứ, và chúng nó giỏi giữ lời hứa quá!
Bà trước trả lời :
- Không, tôi chỉ buộc nó một điều kiện là phải trọng tôi và người nhà tôi. Với các nhà tên tên, số hội như các ngài, điều tôi sắp nói đây hẳn là là tại tại, không nghe được, nhưng tôi cứ nói thiệt, tôi không bao giờ nghĩ đến người đồng loại, tôi không bao giờ bình vực cái xã hội không hề bình vực tôi mà lại còn mưu hại tôi luôn luôn nữa là khác.
Rờ-mô là lớn lên :
- Ấy là lần đầu tiên tôi nghe một người có đủ can đảm mà công nhiên tuyên truyền các nghĩa vị kỷ! Mát-xi-mi-liêng nói lời !
- Ở rã bà trước cũng có lòng chân thật ngay thẳng; nhưng tôi chắc rằng bà trước không hề bình vực đi có lần làm trái nguyên tắc, ai vào đây bày tỏ đó.
Bà trước thỉnh thoảng liếc nhìn Mát-xi-mi-liêng, và chàng thanh niên này để phải hai ba lần cười mỉa màng để tránh cặp mắt của bà trước. Nghe lời Mát-xi-mi-liêng như trên, bà trước nhìn trực chỉ vào chàng mà hỏi :
- Sao tôi làm trái với nguyên tắc ấy ?
(Còn nữa)

làm như thế, tôi tha quách hết.
Bô-sán vừa cười vừa nói :
- Nhưng chắc bà trước có buộc nó sau đừng làm đại nữa chứ, và chúng nó giỏi giữ lời hứa quá!
Bà trước trả lời :
- Không, tôi chỉ buộc nó một điều kiện là phải trọng tôi và người nhà tôi. Với các nhà tên tên, số hội như các ngài, điều tôi sắp nói đây hẳn là là tại tại, không nghe được, nhưng tôi cứ nói thiệt, tôi không bao giờ nghĩ đến người đồng loại, tôi không bao giờ bình vực cái xã hội không hề bình vực tôi mà lại còn mưu hại tôi luôn luôn nữa là khác.
Rờ-mô là lớn lên :
- Ấy là lần đầu tiên tôi nghe một người có đủ can đảm mà công nhiên tuyên truyền các nghĩa vị kỷ! Mát-xi-mi-liêng nói lời !
- Ở rã bà trước cũng có lòng chân thật ngay thẳng; nhưng tôi chắc rằng bà trước không hề bình vực đi có lần làm trái nguyên tắc, ai vào đây bày tỏ đó.
Bà trước thỉnh thoảng liếc nhìn Mát-xi-mi-liêng, và chàng thanh niên này để phải hai ba lần cười mỉa màng để tránh cặp mắt của bà trước. Nghe lời Mát-xi-mi-liêng như trên, bà trước nhìn trực chỉ vào chàng mà hỏi :
- Sao tôi làm trái với nguyên tắc ấy ?
(Còn nữa)

Cuộc đảo chính ở Trung-hoa

Trương-học-Lương cầm đầu - Tướng giết-Thạch bị bắt giam

Thượng-hải, 13-12 - Trương-học-Lương, tướng tư lệnh các đạo quân tuần công ở Tây-an-phủ (thủ phủ Thiểm-tây), đã cầm đầu một cuộc đảo chính. Tướng giết-Thạch (tên thật là Trương-thông) đương cục tại một nơi cách Thiểm-tây theo lối biển hành động Tây-an-phủ. Sau khi về kinh thành, Trương-học-Lương đã bắt một triệu chứng Hội vụ Trương-thông, bị bắt giam.

Trương đã đánh điện cho Tướng phủ quân Tống-vỹ-Minh báo thông làm hội địa tỉnh mình của Trương.

Trương triệu đánh nhau nhiều thương vong qua lại quân Nam kinh bị thiệt mạng. Chính phủ Trương-học-Lương nhóm cầm đầu một tổ chức mới, tuyên bố rằng Trương là phản quốc, chỉ chức của Trương chỉ là phản quốc Trương phủ quốc quân chỉ hay các quân đội của mình lại cho qua chức của chính phủ Trương-học-Lương.

Thủ tướng Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Tại Nam-kinh chế độ binh luật. Quân chính phủ ở Tây-an-phủ, đến nay chưa có một quân đội nào theo Trương-học-Lương.

Mục đích cuộc đảo chính là để đánh đổ Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Chính phủ Nam-kinh muốn tính đến Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Nhưng tưởng như không được Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Người Nhật đã sinh lo Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Trương-học-Lương đã bắt đầu đánh nhau tại Lisoung, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Trương-học-Lương đã bắt đầu đánh nhau tại Lisoung, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Trương-học-Lương đã bắt đầu đánh nhau tại Lisoung, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Trương-học-Lương đã bắt đầu đánh nhau tại Lisoung, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Trương-học-Lương đã bắt đầu đánh nhau tại Lisoung, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Trương-học-Lương đã bắt đầu đánh nhau tại Lisoung, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Trương-học-Lương đã bắt đầu đánh nhau tại Lisoung, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Trương-học-Lương đã bắt đầu đánh nhau tại Lisoung, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương, Trương-học-Lương là Trương-học-Lương.

Việc vua Edouard VIII nước Anh...

(Tiếp theo trang 1)

VUA MỚI

Công quốc York là con cháu của hoàng đế George V, ngài sinh năm 1894, năm nay được 41 tuổi. Ngài là Albert Frédéric Arthur quân công ở York Ngài theo theo học với công chúa Thái tử của Gales ở Anh hoàng đế Edward VIII tại trường trung học hải quân Osborne rồi qua trường Barmenth. Ngài được chọn làm đại diện của quân đội quân nhân ở Jutland song mấy năm sau đây vì sức lực không được mỹ mãn, nên ngài phải bỏ hải quân mà về, tiếp nhận chức trong không quân.

Năm 1920 ngài bắt tay với nữ hoàng Lyon, ai sẽ là người De Stramere rồi đi du lịch cùng khắp thế giới. Ngài có hai người con gái: quân công Elizabeth sinh năm 1920 và quân công Margaret Rose sinh năm 1923.

Lữ tuyền thợ cơ sở hành chính thứ bảy

Ông Halifax cho hay rằng: Tất cả giờ 45 chiều thế này, Quý vị nghĩ việc có làm là tuyên bố trung thành với Vua quốc.

Quốc công ở York có năm giờ quyền vua sau khi sự Anh hoàng Edward VIII thoái vị được chính thức chấp thuận, nghĩa là từ thế này.

Ngài cũng phải tuyên bố rồi mới được nhận quyền là Vua quốc sau khi Hội đồng Hoàng gia nhóm.

Các ông gọi tên trong hội đồng tư vấn, Tòa quyền những thuộc địa tại Tây, Phó vương Ấn Độ, Xã trưởng và Hội đồng thành phố London có chức nhiệm vụ là tuyên bố quốc dân của Vua quốc, sau khi Vua quốc đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn.

Đức vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn vào ngày 12 tháng 12 năm 1937. Các ông gọi tên của ngài là George VI.

Đức vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn vào ngày 12 tháng 12 năm 1937. Các ông gọi tên của ngài là George VI.

Đức vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn vào ngày 12 tháng 12 năm 1937. Các ông gọi tên của ngài là George VI.

Đức vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn vào ngày 12 tháng 12 năm 1937. Các ông gọi tên của ngài là George VI.

Đức vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn vào ngày 12 tháng 12 năm 1937. Các ông gọi tên của ngài là George VI.

Đức vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn vào ngày 12 tháng 12 năm 1937. Các ông gọi tên của ngài là George VI.

Đức vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn vào ngày 12 tháng 12 năm 1937. Các ông gọi tên của ngài là George VI.

Đức vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn vào ngày 12 tháng 12 năm 1937. Các ông gọi tên của ngài là George VI.

Đức vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn vào ngày 12 tháng 12 năm 1937. Các ông gọi tên của ngài là George VI.

Đức vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth đã tuyên bố trung thành với Hội đồng tư vấn vào ngày 12 tháng 12 năm 1937. Các ông gọi tên của ngài là George VI.

VIỆC TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 2)

Lại vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

TOURANE Ngày 12-12-37. Vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane. Ngày 12-12-37, vụ bắt thuế phiên lậu tại Tourane.

quan đi đòi máy người mua chứng đầu khai rồi, mà chưa lấy phân xử ra, nên, dân rất trông mong.

Lại đại nẹp tư ích bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

QUẢNG-NGẠI - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván! Quảng-Ngại - Về sự bắt đầu tư ích đại nẹp bằng gỗ và ván!

HOÀNG - VĂN - ÁP

Hồ mới mắc bệnh LẬU, hay TIM-LA, hay LẬU ĐÁ NHẬP CỐT, nghĩa là thiếu thuốc trong thời kỳ biến chứng, hay sang ngày có thì mà hay nước đôi mắt trắng như sợi chỉ, thể là bệnh đã nhập cốt, như thể thì nước thì nước, nếu để lâu sẽ ra ra làm bệnh rất nguy hiểm mà hại cả thân thể. Muốn mau khỏi chỉ uống thuốc HOÀNG-VĂN-ÁP, 47, Phố Ninh-An, BẮC-NINH là mau khỏi rất hết sức, mà vẫn đi như thường, như bình thường cũng nên bị đặt nước lợi này có nước lợi ra, như thể chỉ khô thì cho người có bệnh, vậy ai có bệnh nên dùng thuốc thì mới biết thuốc có hiệu hay không có hiệu, thuốc LẬU 1500, TIM-LA 2500 1 lít, khi mua gửi li tiểu trước, các ông làm báo giao ngay, tin cậy hết sức, có đóng thì mới rõ.

Quý Ngài CÓ ĐI FOIRE HANOI XIN NHỚ

VIỆNG GIAN HÀNG Lê - văn - Tài

42, Rue G. Gagnemer SAIGON S'and N° 16, Série F a

Bản đồ biểu địa bản:

NAM, TRUNG, BẮC, TÂY, TÀU GIÁ THỰC HA

Có trên 20 thứ máy hát DOUGLUS, là hiện máy danh tiếng nhất, hiện 10 lít, các ông, giá rẻ hết, chỉ bán hạ giá trong 15 hôm bởi chợ mà thôi.

"CON-CHIM"

Xem kỹ báo ngày mai sẽ rõ

NHÂN-TẠO-HUYẾT

BỒ-HUYẾT-SẮT-TRÙNG

CÔ-TINH-BỒ-THẬN

THẬN-HƯ-DI-TINH

Được phát minh và nghiên cứu tại phòng LABORATOIRE des CHIMES de L'INDOCHINE - HANOI như sau:

... Thuốc này lấy toàn tinh chất của một loài thực vật quý, trong đó có vị NHÂN-SÂM, chế theo phương pháp bào chế Tây-Y, hợp dụng cho người Anam có thể bồi khí huyết, tăng sức khỏe, làm cho huyết cầu (globules rouges du sang) tươi lên, trong mạch, và có thể được vị cường lực, tăng mau.

Trích dịch đơn người bệnh nhân thuộc CÔ-TINH-BỒ-THẬN:

... Thuốc này không có chất độc, thanh khiết toàn nguyên vẹn, rất quý như SẮM một ông v.v. trị chứng đau thận đi-tinh.

NGŨ-TINH-DƯỢC-PHÒNG

N° 114 - Hàng-Bông - HANOI

PHẢI LO ĐÈN TÍNH-MỆNH

Hạ thu giao tiết, chính là lúc người ta sinh bệnh sốt nóng cảm gió

THÔI NHIỆT TÂN ĐẠI - QUANG

là thể thuốc để trừ các bệnh cảm mạo sướt, sốt nóng, sốt rét, đau đầu, trúng gió, trúng tà, công hiệu hơn bất kỳ thể thuốc khác, cam đồng trong năm mươi phút liền công

ĐẠI - QUANG - DƯỢC - PHÒNG

TỔNG-CUỘC: 27, Boulevard TÔNG-ĐỐC-PHƯƠNG-CHỢ-LỚN - PHÂN-CUỘC: 29 PHỐ HÀNG-NGANG - HANOI